

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.
Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Giờ Cầu Nguyện ngày thường:
Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 5g00 chiều đến 6g00 tối.

CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM B

Ngày 21 Tháng 11 Năm 2021

Hát Nhập Lễ: Kh 5,12 ; 1,6

Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Kính dâng Người vinh dự và quyền năng đến muôn thuở muôn đời.

Bài Đọc I: Đn 7,13-14

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa : có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị ; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Đó là lời Chúa.



HÁT ĐÁP CA: Tv 92,1ab.1c-2.5 (Đ. c.1a)

Đ. Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai.

Đ. Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa : Ngai hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Đ. Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời.

Đ. Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Bài Đọc II:

Kh 1,5-8

Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men ! Kia, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đâm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế ! A-men ! Đức Chúa là Thiên Chúa phán : "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng."

Đó là lời Chúa.



TUNG HỒ TIN MỪNG:

Mc 11,9.10

Allêluia, Allêluia, Allêluia: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. *Allêluia, Allêluia, Allêluia.*



Tin Mừng:

Ga 18,33b-37

Chính ngài nói rằng tôi là vua.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : "Ông có phải là vua dân Do-thái không ?" Đức Giê-su đáp : "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?" Ông Phi-la-tô trả lời : "Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?" Đức Giê-su trả lời : "Nước

tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” Ông Phi-la-tô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Đó là lời Chúa.

Ca Hiệp Lễ:

Tv 28,10-11

Chúa là Vua ngự trị muôn đời Người tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.



~ THÔNG BÁO ~

Cập Nhật Hoá Danh Sách Giáo Dân

• Giáo xứ đang cập nhật hoá danh sách Giáo dân, xin quý ông bà và anh chị em nào **trong 1 năm qua đã đổi địa chỉ**. Xin cho VPGX biết hoặc viết vô bao thơ dâng cúng, để văn phòng tiện cho việc cập nhật hoá danh sách Giáo dân. Xin chân thành cảm ơn.

~ CHÚC MỪNG ~

Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ và Giáo Xứ xin chúc mừng:

• Hội **Huynh Đệ Tân Tông**, nhân dịp mừng Bốn Mạng của Hội. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban muôn ơn phúc cho quý Hội viên và kính chúc Hội luôn hăng say trong công việc mục vụ của Giáo Hội.



ShareLife

Xin quý ông bà anh chị em quảng đại đóng góp cho chương trình ShareLife của tổng giáo phận Toronto.

